



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดโครงการอบรมบุคลากรการแพทย์และผู้รักสุขภาพ “ฝุ่นเจียบบินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทยและธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรการแพทย์และผู้รักสุขภาพ “ฝุ่นเจียบบินเรียบพลเมืองไทย” ใช้แผนไทย



และธรรมชาติบำบัดต้านภัยฝุ่น ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต โดยมีนายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัตติกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กล่าวต้อนรับ โครงการดังกล่าว จัดโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สำคัญในด้านการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ทางเลือกและทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงการเป็นศูนย์รวมกลางในการสร้างเครือข่าย Wellness Community ให้กับบุคลากรการแพทย์และผู้รักสุขภาพ จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ที่ปรากฏในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑล เป็นอย่างมาก ทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาของมลพิษทางอากาศดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหา ดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรการแพทย์และผู้รักสุขภาพนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ การอบรมในครั้งนี้มีการบรรยาย หัวข้อต่างๆ ดังนี้

- “ฝุ่นเจียบบินเรียบพลเมืองไทย-แต่เรามีทางออก” Clean Body & Clean Air โดย พ.บรรจบ ชุณหสวัตติกุล และคุณอากาศ วสิขชาติ
- “ภัยฝุ่น-กรูไม่กลัว” แผนไทยนายทองเอกตัวจริง แก้ได้ โดย พท.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และ รศ.ภญ.รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
- เรียนรู้ 5 สารโสมิโอพาธิย์บำบัดพิษ ฝุ่น Ars., Brom., Ant tart., Amm carb., Merc. และ โสมิโอพาธิย์-หลักการใช้ และ ติดตามอาการ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัตติกุล
- พ่อแม่ตื่นรู้ สู้ภัยฝุ่น-ดูแลลูกด้วยอาหาร พฤติกรรม สร้างเครือข่าย Wellness Community โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัตติกุล



